



ปีที่ 41 ฉบับที่ 39 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เริ่มแล้วโครงการ 2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายผู้สอน สมัครด่วนภายใน 25 ก.ค.นี้

งานความร่วมมือระหว่างประเทศ (วิเทศสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคลากรสายผู้สอนที่มีความประสงค์จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย” รุ่น 2 รับสมัครภายในวันที่ 25 กรกฎาคม นี้

ผศ.ดร. เอมอร ลิทธิรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้สัมภาษณ์ว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในสายผู้สอน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 3 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยจึงมุ่งพัฒนาบุคลากรให้พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในช่วงแรกมหาวิทยาลัยได้พัฒนาบุคลากรสายผู้สอนก่อน ต่อจากนั้นก็พัฒนาบุคลากรสายอื่น ๆ ตามมา ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จะต้องเป็นอาจารย์ประจำที่ทำงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี และมีอายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่สมัคร หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้สมัครในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2555 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 15.30 – 17.00 น. ทั้งนี้ต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาในการอบรมทั้งหมด หลังจากเสร็จสิ้นจากการอบรมมหาวิทยาลัยจะมีการสอบคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนสอบเรียงตามลำดับไม่เกิน 15 คน ในวันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 13.00 – 14.00 น. ห้อง 1921 และในส่วนกลุ่มบุคลากรที่ได้รับวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ (ในทุกระดับ) รวมทั้งอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ จะได้รับสิทธิพิจารณาจำนวนไม่เกิน 2 คน

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสมัครภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ในวันเวลาราชการ ณ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์) ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ผลสำรวจความคิดเห็น
ค่านิยมเปลี่ยนสีผิวด้วยสารกลูต้าไทรโอน

ปัจจุบันวัยรุ่นไทยได้รับกระแสนิยมจากประเทศ เกาหลี เรื่องผิวขาว ผิวสวย ซึ่งพื้นฐานเดิมของคนเอเชียจะมีสีผิวสองสี หรือผิวสีแทน แต่เมื่อได้รับกระแสนิยมจากประเทศเกาหลี ทำให้ค่านิยมเรื่องสีผิวเปลี่ยนไปจากเดิม คือ คนในเอเชียบางส่วนจะนิยมเริ่มใช้สารต่างๆ เพื่อที่จะทำให้ผิวขาวอย่างรวดเร็ว ซึ่งสารกลูต้าไทรโอนเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้ผิวขาวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะ การทาชนิดโลชั่น การฉีดเข้าสู่เส้นเลือดเพื่อปรับสภาพของเม็ดเลือดสี การรับประทานแบบแคปซูล ที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ แบบสำรวจชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนโดยไม่เกี่ยวข้องกับ การขายสินค้าใดๆทั้งสิ้น โดยคำตอบของท่านจะนำเสนอในภาพรวม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทำแต่ประการใด และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน ที่ปรึกษาการสำรวจ

1.1 ท่านรู้จักสารกลูต้าไทรโอนหรือไม่

อันดับ 1 รู้จัก	55%
อันดับ 2 ไม่รู้จัก	45%

1.2 ท่านคิดอย่างไรกับสารกลูต้าไทรโอน

อันดับ 1 เป็นสารที่อันตราย ไม่ควรใช้ ไม่มั่นใจว่าจะมีผลข้างเคียงหรือไม่	40%
อันดับ 2 เป็นสารที่ทำให้ขาวขึ้นจริงตามคำโฆษณา	25%
อันดับ 3 เป็นสารที่ทำให้ขาวขึ้นจริงตามคำโฆษณา	20%
อันดับ 4 เป็นสารที่ทำให้วัยรุ่นไทยนิยมใช้เป็นส่วนมาก เห็นจากดาราดูแล้วเห็นผล	15%

1.3 ท่านคิดว่าสารกลูต้าไทรโอนนั้นเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่วัยรุ่นมากหรือไม่

อันดับ 1 มาก	56.4%
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความคิดเห็น	20.8%
อันดับ 3 น้อย	19.2%
อันดับ 4 ปานกลาง	3.6%

1.4 ท่านคิดว่าสาเหตุที่ทำให้สารกลูต้าไทรโอนนั้นเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นนั้นเป็นเพราะอะไร

อันดับ 1 เพราะวัยรุ่น อยากรู้อยากลอง เหมือนสาวเกาหลี	67.6%
อันดับ 2 เพราะไม่ยอมมีปมด้อยในกลุ่มเพื่อนๆ	20%
อันดับ 3 เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี สร้างความมั่นใจในตัวเอง	8%
อันดับ 3 เชื่อและมั่นใจจากกระแสนิยม ว่าสามารถทำให้ผิวขาวได้จริง	4.4%

1.5 ท่านคิดว่าสื่อที่ทำให้วัยรุ่นทราบเกี่ยวกับสารกลูต้าไทรโอนนั้นมาจากสื่ออะไร

อันดับ 1 อินเทอร์เน็ต ,Face book	65.6%
อันดับ 2 สื่อบุคคล,ปากต่อปาก	29%
อันดับ 3 วิทยูกระจายเสียง	3%
อันดับ 4 สื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นปลิว	2.4%

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 เพศ

เพศชาย 50%	เพศหญิง 50%
------------	-------------

2.2 อายุ

อันดับ 1 อายุ 16-20 ปี 60%	อันดับ 2 อายุ 21-25ปี 20%
อันดับ 3 อายุ 26-30ปี 10%	อันดับ 4 อายุ 31ปีขึ้นไป 10%

2.3 จบการศึกษา

อันดับ 1 ต่ำกว่า ป.ตรี 40%	อันดับ 2 ป.ตรี 40%
อันดับ 3 สูงกว่า ป.ตรี 20%	

2.4 อาชีพ

อันดับ 1 นักเรียน/นักศึกษา	40%
อันดับ 2 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน	20%
อันดับ 3 ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว	16%
อันดับ 4 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	9.4%
อันดับ 5 รับจ้างทั่วไป	8.2%
อันดับ 6 เกษตรกร	2.4%
อันดับ 7 พ่อบ้านแม่บ้าน/เกษียณอายุ	2%
อันดับ 8 อื่นๆ ระบุ.....	2%

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 4 ฐานให้แก่ อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 อาคาร 19 ชั้น 3

ผศ.สมพร เรืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวถึงที่มาของการอบรมในครั้งนี้ว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้าง บริษัท EBSCO จัดทำบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 4 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ACADEMIC SEARCH PREMIER, EDUCARCH COMPLETE, COMPUTER \$ APPLIED SCIENCES COMPLETE และ HW WILSON บริษัท EBSCO จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลการสืบค้น จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งข้อข้อดีของฐานข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการ คือ

1. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของEBSCO จากภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดpassword ได้เอง โดยตั้งได้ไม่จำกัดUser และ ID และใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ฐาน
2. สามารถสืบค้นผ่านหน้าจอภาษาไทยได้
3. มีตัวช่วยสะกดคำ(Auto complete keyword)ช่วยในการสะกดคำให้เหมือนในGoogle
4. ข้อมูลในฐาน EBSCO ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ กราฟ ตาราง ข้อมูลเนื้อหา สามารถ copy ได้ทั้งหมด
5. บทความจากฐานEBSCO สามารถแปลเปลี่ยนภาษาได้ถึง 33 ภาษา และอ่านออกเสียงได้ 3 ภาษา ทั้งนี้สามารถกำหนดความเร็วในการอ่าน และเลือกสำเนียงได้ด้วย
6. ภายในฐานEBSCO มีวารสารมากกว่า 4,000 รายชื่อ
7. มีบทเรียนจากมหาวิทยาลัยชาวเวอร์ต มาให้เลือกเรียนด้วย

ผู้สนใจแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ เคาน์เตอร์งานบริการเอ็ม-คีน(ชั้น 1) ชั้น5 และชั้น6 ของหอสมุดกลาง หรือติดต่อคุณจิราพร อนุรักษ์ โทร. 081-0788733 e-mail: jiraporn_anu@nstru.ac.th และ คุณทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง tiwaporn_rit@nstru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ทุกโครงการ ส่งชุดเบิกไปยังงานการเงินภายในวันที่ 10 กันยายน 2555 ก่อนเวลา 16.00 น.

อนึ่งเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการส่งชุดเบิก ขอให้จัดส่งชุดเบิก (ฉบับถูกต้องสมบูรณ์)ไปยังหัวหน้างานการเงินโดยไม่ต้องผ่านหน่วยตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลพาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชมา นนทโชติ

พิสุน์อักษร อัดสำเนา นายกิ่งภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์จะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง

วันนี้เป็น “วันดี” หลักสูตรดนตรีจึงถือฤกษ์ดีจัดทำบุญเลี้ยงพระ ที่อาคาร 7 พิธีสงฆ์เริ่มเวลา 10.00 น. และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 น.จะมีพิธีเปิดเวทีดนตรี ณ บริเวณอาคาร 7 โดยท่านอธิการบดีให้เกียรติมาเป็นประธาน หลังจากนั้นจะมีการแสดงดนตรีของนักศึกษาในหลักสูตร ฉลองลานกิจกรรมใหม่ ผศ.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์ ผากเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

หลังจากเพียรพยายามมาหกปี ในที่สุดก็ถึงวันที่ได้ “ชื่นใจ” ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วิชิต สุวรรณโนภาส ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารจัดการกีฬา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ขณะนี้รอผลการอนุมัติจากสภานั้น ก็จะได้ใช้คำนำหน้านามว่า “ดร.” ซึ่งเป็น “รศ.ดร.” คนที่สามของมหาวิทยาลัย หลังจากมีรุ่นพี่นำร่องไปสองท่าน ทั้งรศ.ดร. ไมตรี จันทรา และ รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร มหาชัยสารขอแสดงความยินดีกับ ดอกเตอร์คนใหม่มา ณ โอกาสนี้

ช่วงนี้กระแสของการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนกำลังมาแรง เด็กเล็ก เด็กโต แม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราๆต้องรับแรง “อัพ” เรื่องของภาษาอังกฤษเต็มที ว่าแล้ว ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์ เร่งเดินหน้าจัดพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสาย ในโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย” รุ่น 2 ท่านที่สนใจจะสมัครดูรายละเอียดได้จากข่าวหน้า 1 วันนี้ และรีบสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 25 กรกฎาคม นี้ ที่งานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี

แต่ไม่ว่า “อาเซียน” จะมาแรงแค่ไหน เรื่องของ “ภาษาไทย” ซึ่งเป็นภาษาพ่อ ภาษาแม่ ภาษาประจำชาติไทยก็ยังคงเป็นที่หนึ่งสำหรับคนไทย จะบอกว่าภาษาอังกฤษนั้นได้นิดหน่อย แต่ภาษาไทยนั้นไม่ได้เลย ถ้าเป็นอย่างนี้อាកรวง “น่าเป็นห่วง” คณะครุศาสตร์มีรอซำจึงจัดหนัก จัดเต็ม เพื่อให้นักศึกษามีความ “แข็งแรง” ในการใช้ภาษาไทย โดยได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมอบรมในโครงการปรับพื้นฐานภาษาไทย รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม ณ ห้องพรหมโยธี มีนักศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษา และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ประเดิมในรุ่นแรก ส่วนรุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 5 สิงหาคม ณ ห้องพรหมโยธี เป็นคิวของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และพลศึกษา

ข่าวนี้เป็นเรื่องของคนชอบของสวย โดยเฉพาะเลขทะเบียนสวย ชนสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้สนใจร่วมประมูลเลขสวยหมวด กข “ก้าวหน้าทั่วทิศธุรกิจรุ่งเรือง” จำนวน 301 หมายเลข ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2555 ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลดส์ นครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-399123 ต่อ 113 รายได้ที่ได้จากการประมูลในครั้งนี้จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไป

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำสอนของท่าน ว.วชิรเมธี “เคล็ดลับหน้าใสของพระพุทธเจ้า” มีดังนี้ “ไม่หวนละห้อยถึงความหลัง จ่อจดอยู่กับขณะปัจจุบัน ผิวพรรณจึงผ่องใส” สวัสดิ์จะ